

# TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1966

Lê Khắc

## I. Vài nét về việc thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 1966.

Trước những yêu cầu to lớn và khẩn trương của nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước do nghị quyết hội nghị lần thứ 12 của Trung ương Đảng đề ra, với những thành tích và kinh nghiệm đã thu được qua một năm vừa sản xuất, vừa chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu, chúng ta bước vào năm 1966 với một khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi những yêu cầu và chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước.

Qua 6 tháng đầu năm, chúng ta đã có nhiều cố gắng, khắc phục rất nhiều khó khăn do địch và thời tiết gây ra và đã đạt được nhiều tiến bộ.

Thực hiện chủ trương chuyển hướng kinh tế của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã đẩy mạnh việc xây dựng kinh tế địa phương đồng thời vẫn chú trọng đúng mức đến các cơ sở kinh tế do trung ương quản lý. Các kế hoạch về xây dựng thủy lợi, làm bờ vùng, bờ thửa, cải tạo đồng ruộng, trang bị cơ khí nhỏ cho các hợp tác xã nông nghiệp, về phát triển các trạm, trại nhân giống, xây dựng các trạm thú y, các cơ sở nuôi cá... đã được thực hiện tương đối tốt do đó đã tăng thêm một bước cơ sở vật chất và kỹ thuật cho nông nghiệp.

Xây dựng công nghiệp địa phương là một vấn đề quan trọng trong kế hoạch năm 1966 đồng thời cũng là nội dung trọng yếu của nhiệm vụ xây dựng kinh tế địa phương. Vừa qua các ngành ở trung ương và các tỉnh, thành đã có cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng công nghiệp địa phương như tổ chức các công tác thăm dò, khảo sát, thiết kế, sản xuất thiết bị, tổ chức các công ty chuyên xây dựng cho địa phương... và đã đạt được kết quả bước đầu: một số cơ sở công nghiệp địa phương ở một số tỉnh đã được xây dựng xong và đi vào sản xuất, phục vụ được một



phần nhu cầu về tư liệu sản xuất và về hàng tiêu dùng cho nhân dân địa phương, một số cơ sở quan trọng đã xong giai đoạn thiết kế và bắt đầu được xây dựng... Khối lượng xây dựng công nghiệp địa phương đã được thực hiện so với cùng thời kỳ năm ngoái tăng gấp 1,5 lần. Tuy nhiên việc thực hiện kế hoạch xây dựng công nghiệp địa phương còn kém, tỷ lệ đạt kế hoạch còn quá thấp: nhiều công trình then chốt của địa phương chưa làm được bao nhiêu, số công trình được hoàn thành xây dựng còn ít, phần lớn lại là cơ sở nhỏ, sản xuất thủ công. Trước mắt việc xây dựng công nghiệp địa phương còn nhiều khó khăn. Sở dĩ có tình hình đó là do:

- Công tác chuẩn bị kém, kế hoạch xây dựng cơ bản về công nghiệp địa phương làm đã chậm lại thiếu cân đối với khả năng thiết kế, khả năng chế tạo và cung cấp thiết bị.

- Trong việc xây dựng và trong việc phân phối thiết bị, vật tư, một số ngành và địa phương chưa thật sự tập trung vào những cơ sở trọng điểm, vào vùng trọng điểm.

- Việc vận dụng phương châm, phương pháp xây dựng không linh hoạt, chưa phù hợp với điều kiện xây dựng trong thời chiến, chưa phù hợp với điều kiện xây dựng công nghiệp địa phương như nặng về quy mô hình thức, nặng về những công trình kỹ thuật tương đối phức tạp mà bản thân lại chưa nắm vững, xem nhẹ việc xây dựng phân tán, tạm thời, xem nhẹ các công trình loại nhỏ, dễ xây dựng và mau đưa vào sản xuất.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện thiếu chặt chẽ, thiếu khẩn trương. Các ngành ở trung ương chưa thật nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng công nghiệp địa phương, chưa thật sự coi việc thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng các cơ sở công nghiệp địa phương như đối với các công trình do ngành mình trực tiếp quản lý do đó công việc bàn nhiều những thiếu quyết tâm thực hiện, thiếu thường xuyên đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, thủ tục chậm chạp... Về phía địa phương thì nhiều địa phương còn thiếu chủ động; muốn làm nhiều nhưng lại ỷ lại vào các ngành ở



trung ương, chưa thật tích cực động viên mọi khả năng của địa phương vào việc xây dựng công nghiệp địa phương.

Đồng thời với việc đẩy mạnh xây dựng kinh tế địa phương, chúng ta đã tiếp tục tăng cường các cơ sở kinh tế do trung ương quản lý. Chúng ta đã sơ tán tốt nhiều cơ sở sản xuất, sửa chữa nhanh chóng những thiệt hại do địch gây ra, bổ sung thiết bị cho một số cơ sở công nghiệp quan trọng để phát huy tốt hơn năng lực sản xuất. Khối lượng xây dựng cơ bản về giao thông được thực hiện tăng nhiều so với cùng thời kỳ năm ngoái và đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch. Công tác bảo đảm giao thông làm tương đối tốt; trên nhiều tuyến đường quan trọng mặc dù địch bắn phá ác liệt, mạch máu giao thông vận tải vẫn được giữ vững; tuy vậy trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng kinh tế trung ương một số mặt còn yếu như việc xây dựng một số công trình về công nghiệp và giao thông vận tải đường thủy...

Về mặt phát triển sản xuất và lưu thông phân phối, chúng ta cũng có nhiều tiến bộ. Về nông nghiệp tuy sản xuất lương thực có kém hơn năm ngoái, nhưng một số cây công nghiệp và chăn nuôi vẫn tiếp tục phát triển. Ở nhiều nơi nhất là những vùng hàng ngày phải chiến đấu gay gắt với địch, đồng bào nông dân tập thể và cán bộ các cấp do nhận thức được vị trí trong yếu tố tính chiến lược của sản xuất nông nghiệp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nên quyết tâm chiến đấu với địch, với thiên tai để phát triển sản xuất. Phong trào quần chúng làm thủy lợi, cải tạo và xây dựng đồng ruộng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thực hiện thâm canh phát triển sôi nổi.

Công nghiệp có nhiều cố gắng trong việc phục vụ nông nghiệp và giao thông vận tải. Nhiều sản phẩm như cào cỏ cải tiến, xe cải tiến, máy bơm nước, sà lan, ca nô, thuyền vận tải... tăng khá so với năm trước.

Trong tình hình sản xuất, hàng hóa về vật tư có nhiều khó khăn, công tác lưu thông phân phối đã có nhiều cố gắng: tập trung giải quyết



tương đối thỏa đáng các nhu cầu về lương thực, thực phẩm và một số hàng tiêu dùng thiết yếu cho quân đội và nhân dân.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã có nhiều cố gắng để bảo đảm sản xuất tăng cường sức chiến đấu. Việc chấp hành các phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước năm 1966 đã đem lại một số kết quả bước đầu. Mặc dầu đế quốc Mỹ ngày càng tăng cường bắn phá miền Bắc nước ta, nền kinh tế nói chung vẫn giữ vững và phát triển. Sinh hoạt vừa sản xuất, vừa chiến đấu đã trở nên bình thường.

Tất cả tình hình đó đã góp phần quan trọng bảo đảm cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta không ngừng giành những thắng lợi lớn.

Bên cạnh những thành tích và tiến bộ nói trên trong tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nổi bật lên một số vấn đề tồn tại lớn:

- Sản xuất lương thực, thực phẩm và một số hàng tiêu dùng giảm sút làm cho tình hình lương thực, thực phẩm và một số hàng tiêu dùng vốn đã có khó khăn ngay từ đầu năm lại trở nên khó khăn thêm.

- Một số vật tư vốn đã thiếu nghiêm trọng, việc tổ chức cung cấp vật tư lại có nhiều thiếu sót, việc sản xuất vật tư còn nhiều lãng phí, quản lý vật tư chưa tốt... càng làm cho tình hình vật tư trở nên căng thẳng thêm và đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và xây dựng.

- Khâu vận tải, nhất là vận tải địa phương, vẫn yếu, ảnh hưởng không tốt đến việc phát triển kinh tế địa phương.

- Công tác quản lý lao động, vật tư, tài chính tuy có được nhấn mạnh hơn, nhưng ở nhiều nơi hiện tượng lãng phí vẫn còn nhiều.

- Trong khi có chênh lệch nhiều giữa nhu cầu và khả năng cung cấp hàng hóa, việc quản lý thị trường lại không được tăng cường cho nên giá cả thị trường tự do tăng nhiều.

Nguyên nhân của tình hình đó một mặt là do chúng ta phải bảo đảm sản xuất, chiến đấu và đời sống của nhân dân trong điều kiện kinh tế



còn thấp, chúng ta lại phải đối phó với sự phá hoại của địch ngày càng ác liệt hơn, phải đối phó với tình hình thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng, mặt khác, sự chỉ đạo của nhiều ngành, nhiều cấp chưa phát huy đầy đủ hiệu lực để đẩy mạnh các mặt công tác phù hợp với yêu cầu mới. Nhiều ngành chưa thật quán triệt đầy đủ phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch, nên chưa thật tập trung sức giải quyết tốt các yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, của việc xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương, chưa thật chuyển mạnh xây dựng kinh tế địa phương. Trong nông nghiệp thì do thiếu kiểm tra chặt chẽ, nắm tình hình không kịp thời nên đã không hạn chế được các khó khăn do thiên tai gây nên. Trong công nghiệp thì việc kiểm tra, đôn đốc và giải quyết những khó khăn trong việc khai thác và vận chuyển gỗ, trong việc sản xuất một số hàng tiêu dùng... chưa được sát sao và cụ thể nên số lượng bị giảm sút. Về xây dựng cơ bản thì việc xét duyệt thiết kế, giải quyết các khâu địa điểm, thi công, vật tư còn chậm và thiếu tập trung vào những công trình có yêu cầu gấp. Việc cung cấp vật tư thì thiếu tập trung, đồng bộ, chưa nhắm đúng các yêu cầu chính.

Những thiếu sót về chỉ đạo và về việc lập kế hoạch đã hạn chế một phần việc phát huy các khả năng của ta để khắc phục những khó khăn, tập trung sức, bảo đảm các nhiệm vụ chính.

## **II - Máy nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 1966**

Kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm đã chứng minh rằng phương hướng nhiệm vụ về xây dựng và phát triển kinh tế do trung ương đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Tình hình trước mắt đòi hỏi chúng ta phải quán triệt hơn nữa phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch hai năm, hết sức phát huy mọi khả năng, tích cực khắc phục khó khăn để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện kế hoạch Trong 6 tháng cuối năm, đồng thời cố gắng làm sớm kế hoạch năm 1967, tích cực chuẩn bị các biện pháp thực hiện để bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch hai năm (1966 - 1967).



Trước hết, các địa phương, các ngành nông nghiệp và các ngành có liên quan phải tập trung sức giành vụ mùa thắng lợi và chuẩn bị kịp thời, chu đáo cho vụ đông - xuân. Chúng ta cần cố gắng bảo đảm thời vụ, đẩy mạnh thâm canh, tăng cường chỉ đạo các vùng trọng điểm lúa và các vùng vừa qua hai vụ liền bị mất mùa, thực hiện tốt kế hoạch diện tích, năng suất và sản lượng. Vấn đề lớn nhất hiện nay là tích cực bảo đảm cung cấp vật tư cho nông nghiệp, đặc biệt chú trọng tăng thêm các loại công cụ thường và công cụ cải tiến cho các hợp tác xã.

Ra sức đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, bảo đảm phục vụ tốt nông nghiệp, sản xuất và sửa chữa các loại phương tiện cho việc bảo đảm giao thông vận tải, Sản xuất thiết bị cho công nghiệp địa phương, đó là yêu cầu chính cần được tập trung sức giải quyết trong sản xuất công nghiệp. Chúng ta cần cố gắng thực hiện tốt kế hoạch về bảo đảm nguồn điện, về sản xuất gỗ, than và xi măng; cần tích cực sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là các hàng dùng nguyên liệu trong nước. Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp cần được giúp đỡ và quan tâm chỉ đạo đầy đủ hơn để có thể tận dụng năng lực sản xuất của công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp phục vụ tốt các nhu cầu.

Về giao thông vận tải, đi đôi với việc bảo đảm giao thông, cần phải tăng cường chỉ đạo và quản lý việc vận tải, cố gắng giải quyết tốt nhu cầu vận tải; vấn đề lớn trong 6 tháng cuối năm là hết sức giúp đỡ và đẩy mạnh vận tải địa phương.

Cải tiến hơn nữa việc phân phối và sử dụng vật tư cũng là yêu cầu không thể thiếu và không thể xem nhẹ trong quá trình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm nay. Trong phân phối và sử dụng vật tư, vấn đề quan trọng là phải hết sức tiết kiệm, bảo đảm tập trung, đồng bộ và kịp thời, nhằm hoàn thành các sản phẩm chủ yếu về công nghiệp phục vụ nông nghiệp, phục vụ công nghiệp địa phương, giao thông vận tải; phục vụ việc thi công các công trình trọng điểm và các công trình cần phải hoàn thành để



kip thời đưa vào sản xuất. Mặt khác, cần cố gắng bảo đảm vật tư dự phòng cho các cơ sở, các địa phương và bảo đảm lực lượng tồn kho.

Tóm lại, để chấp hành tốt phương hướng nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, các ngành, các cấp của Đảng cần có biện pháp cụ thể, tập trung sức phục vụ nông nghiệp để giành vụ mùa thắng lợi, đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp địa phương, nhằm tăng thêm các sản phẩm thiết yếu và hoàn thành các công trình cần thiết để đưa vào sử dụng, tiếp tục tăng cường bảo đảm giao thông, trên cơ sở tranh thủ cải thiện tình hình lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng, cải thiện tình hình vật tư và vận tải, phục vụ tốt cho chiến đấu, đồng thời cố gắng giữ vững đời sống của nhân dân.

Đi đôi với việc đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện kế hoạch năm 1966, chúng ta cần xúc tiến việc lập kế hoạch năm 1967 và xúc tiến các công việc chuẩn bị cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch.

Trong việc lập kế hoạch năm 1967, chúng ta cần quán triệt hơn nữa nghị quyết lần thứ 12 của trung ương Đảng, nắm vững phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch hai năm đề ra, tập trung sức phục vụ tốt chiến đấu, cố gắng bảo đảm đời sống của nhân dân, làm cho lực lượng kinh tế của ta không ngừng lớn mạnh. Sang năm 1967 phải ra sức phát triển nông nghiệp đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương, tiếp tục tăng cường bảo đảm giao thông vận tải. Nội dung của kế hoạch Nhà nước năm 1967 phải thể hiện được nghiên cứu có tính chất chiến lược trong giai đoạn hiện nay là: chuyển mạnh việc xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Kinh tế do trung ương quản lý và kinh tế do địa phương quản lý đều có vị trí rất quan trọng và có quan hệ mật thiết với nhau. Trước mắt, chúng ta vẫn quan tâm đúng mức xây dựng kinh tế do trung ương quản lý, chú trọng phát huy vai trò của kinh tế do trung ương quản lý đối với sản xuất, chiến đấu và đời sống. Tuy nhiên để đối phó với cuộc chiến tranh





phá hoại của địch ngày càng ác liệt hơn, vấn đề quan trọng bậc nhất trong thời kỳ trước mắt là phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Phải gấp rút làm cho kinh tế của mỗi tỉnh, mỗi khu vực lớn mạnh lên về mọi mặt, có thể giải quyết tốt các yêu cầu của sản xuất, chiến đấu và đời sống của nhân dân địa phương. Nếu mỗi tỉnh, mỗi khu Vực ở miền Bắc nước ta được như vậy thì bất kể tình hình chiến tranh phát triển đến thế nào, chúng ta sẽ chủ động hơn, sẽ phát huy được cao độ vai trò làm chủ của nhân dân địa phương, động viên được mọi lực lượng ở địa phương để tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân đi đến toàn thắng.

Kinh tế địa phương phát triển cũng là tạo cơ sở quan trọng, tạo những điều kiện cần thiết để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa sau này.

Trong vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, chúng ta phải coi vấn đề phát triển nông nghiệp là cơ bản nhất. Phải động viên mọi khả năng của hợp tác xã nông nghiệp, của địa phương đồng thời phải tập trung mọi cố gắng của các ngành trung ương vào việc phục vụ nông nghiệp, tích cực giải quyết các nhu cầu về vật tư kỹ thuật cho nông nghiệp, trước hết là giải quyết trong một thời gian nhất đi cho được các loại công cụ thường và công cụ cải tiến để nâng cao năng suất lao động, bảo đảm thực hiện thâm canh tăng năng suất. Tùy tình hình cụ thể của từng xã, huyện, tỉnh, mỗi địa phương cần ra sức phấn đấu để đạt trong một thời hạn nhanh nhất: bình quân 5 tấn thóc trên một héc ta, bình quân mỗi hộ: 2 con lợn... muốn phát triển mạnh nông nghiệp, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng phát triển công nghiệp địa phương. Mỗi tỉnh cần đi sâu nghiên cứu nhu cầu và khả năng của địa phương (nhất là khả năng tạo ra cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp địa phương) để có một kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho nông nghiệp, giao thông vận tải và giải quyết các nhu cầu về ăn, mặc, học tập và tiêu dùng cần thiết khác của nhân dân địa phương.





Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển và cung cấp vật tư kỹ thuật cho công nghiệp, công nghiệp địa phương chúng ta cần chú trọng tăng cường giao thông vận tải địa phương.

Đó là những vấn đề chủ yếu của kế hoạch năm 1967 cần được tổ chức nghiên cứu chu đáo trong khi làm kế hoạch.

Chúng ta cần chỉ đạo tốt việc lập kế hoạch năm 1967 và coi đó là một công tác không kém phần quan trọng so với công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch hàng ngày. Cố gắng phấn đấu để chậm nhất đến cuối tháng 11 này, kế hoạch 1967 đã được xác định và trong tháng 12 kế hoạch đã được đơn vị cơ sở thảo luận và bắt tay vào việc thực hiện (riêng đối với kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông - xuân thì phải làm xong sớm và phổ biến sớm hơn để kịp thời vụ).

### **III - Tăng cường sự chỉ đạo của các ngành, các cấp**

Trong quá trình thực hiện kế hoạch Nhà nước, trên nhiều mặt sự chỉ đạo của chúng ta còn có nhiều thiếu sót do đó nhiều ngành, nhiều cấp chưa phát huy đầy đủ hiệu lực của mình để đẩy mạnh mọi mặt công tác cho phù hợp với yêu cầu mới. Nhiệm vụ của kế hoạch để lại cho 6 tháng cuối năm còn rất nặng, chúng ta lại phải đối phó với nhiều khó khăn. Vì vậy, để bảo đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ ấy, vấn đề có tính chất quyết định là: tăng cường sự chỉ đạo của các ngành, các cấp.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác tư tưởng động viên, nhân dân, phát huy thành tích, cố gắng vươn lên hoàn thành việt nam. Cần làm cho mọi người hiểu rõ tình hình, thấy rõ những biến động về xây dựng và phát triển kinh tế ở miền Bắc gắn liền với toàn bộ thắng lợi của ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc và giải phóng miền Nam. Mặt khác, cũng cần làm cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc, vừa ủng hộ cách mạng miền Nam trong điều kiện kinh tế còn nghèo thì nhất định phải khắc phục nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chỉ có nhận rõ thắng lợi và khó khăn, mọi người mới



quyết tâm, phấn khởi vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo tư tưởng và giáo dục tư tưởng ở từng đơn vị, từng địa phương phải gắn chặt hơn nữa với yêu cầu của nhiệm vụ thực hiện kế hoạch trong từng thời gian một. Phải đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác xã hội Chủ nghĩa của mọi người trong việc bảo đảm hoàn thành kế hoạch; tích cực đấu tranh chống các tư tưởng cục bộ, bản vị, làm bừa, làm ẩu, không chấp hành các nguyên tắc, chế độ của Nhà nước; cảm tình cá nhân...; nâng cao ý thức tiết kiệm, kiên quyết chống tham ô, lãng phí.

Về mặt tổ chức, cần gắn chặt hơn nữa công tác tổ chức, xây dựng Đảng với yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế. Hiện nay, tuy lãnh đạo tốt sản xuất đã được coi là một tiêu chuẩn để nhận xét các chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", nhưng vẫn còn hiện tượng chưa thật ăn khớp giữa công tác đảng và công tác kinh tế; có địa phương đã công nhận và biểu dương các tổ chức cơ sở đảng qua phong trào thi đua "bốn tốt" với một tỷ lệ khá cao, trong khi đó, nhiều chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước lại không đạt yêu cầu. Đương nhiên, việc bảo đảm thực hiện kế hoạch còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nữa, nhưng tình hình chưa thật gắn chặt giữa công tác đảng và công tác kinh tế như trên không thể không làm cho chúng ta chú ý. Mới đây, Trung ương đã ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy. Thi hành tốt nghị quyết này là tạo điều kiện để phát huy hơn nữa vai trò của cấp huyện đối với các xã và hợp tác xã, nhất là đối với các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm và các vùng sản xuất có khó khăn. Yêu cầu phát triển công nghiệp địa phương và xây dựng nền kinh tế cấp tỉnh tương đối hoàn chỉnh đã đòi hỏi phải kiện toàn sự lãnh đạo của tỉnh ủy về mặt này. Vì cấp tỉnh phải quản lý kinh tế một cách toàn diện: cả nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, xây dựng, lưu thông, phân phối vật tư, tài chính, lao động .... cho nên cần phải tăng cường về mặt chất lượng cho các ban và ty chuyên môn giúp việc tỉnh ủy và ủy ban hành chính tỉnh, đặc biệt là ban công nghiệp tỉnh ủy, ty công nghiệp và ủy ban kế hoạch tỉnh.



Từ nay đến cuối năm, đại hội huyện và sau đó đại hội tỉnh sẽ họp. Ngoài những vấn đề thuộc về công tác nội bộ, vấn đề lớn mà đại hội sẽ thảo luận và quyết định là vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, cụ thể là kế hoạch năm 1967 của địa phương. Vì vậy để đại hội thu được kết quả tốt, thật sự đánh dấu một sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong tình hình sinh hoạt Chính trị của đảng bộ địa phương đang thúc đẩy nền kinh tế địa phương, phát triển mạnh, tỉnh ủy cần chỉ đạo chặt việc lập kế hoạch của tỉnh và của huyện. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban kế hoạch tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ban của Đảng, các ty: nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, thương nghiệp... để nghiên cứu và lập kế hoạch của tỉnh đồng thời hướng dẫn và cùng huyện lập kế hoạch của huyện. Kế hoạch của huyện (cụ thể là kế hoạch phát triển nông nghiệp trong huyện) phải được các xã, hợp tác xã tham gia xây dựng và phải kết hợp được tốt giữa một bên là khả năng thực tế phát triển nông nghiệp của xã, Hợp tác xã và yêu cầu sự giúp đỡ của xã, hợp tác xã đối với cấp trên, đối với Nhà nước, với một bên là yêu cầu của cấp trên, của Nhà nước đối với xã, hợp tác xã và khả năng giúp đỡ (về thủy lợi, về cung cấp nông cụ, phân bón....) của cấp trên, của Nhà nước đối với xã và hợp tác xã.

Trong kế hoạch của tỉnh cũng như kế hoạch của huyện, đi đôi với các chỉ tiêu về phát triển sản xuất cần trừ tính các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch đối với từng vùng. Có như vậy kế hoạch mới có cơ sở để thực hiện.

Tóm lại, chúng ta cần phối hợp chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở địa phương với việc lập kế hoạch và thúc đẩy thực hiện kế hoạch.

\* \* \*

\*

Nhìn lại tình hình trong 6 tháng qua, chúng ta rất phấn khởi trước những thành tích và tiến bộ đã đạt được. Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu và nhiệm vụ của kế hoạch thì nhiệm vụ còn lại rất nặng. Từ nay đến cuối

năm, chúng ta còn phải vượt qua nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, với ý thức giác ngộ và quyết tâm cao của nhân dân, với những kinh nghiệm đã rút ra trong nửa năm qua, chúng ta tin tưởng rằng kế hoạch Nhà nước cả năm 1966 nhất định sẽ được hoàn thành thắng lợi, nền kinh tế ở miền Bắc nước ta ngày càng phát triển.